

ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๙๐๙.๔/ว ๖๕๖๑



สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๑  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเจาะตลาดเจ็ดสาวน้อย (เส้นทางกัลกาตา-สิริกูรี-นิวเดลี)

เรียน กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายส่งออก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างกำหนดการ และรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดโครงการเจาะตลาดเจ็ดสาวน้อย (เส้นทางกัลกาตา-สิริกูรี-นิวเดลี) สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการจับคู่เจรจาการค้า การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ และสำรวจเส้นทางการค้าเพื่อหาช่องทางกระจายสินค้าไทยสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย รวมถึงบริเวณพื้นที่การค้าชายแดนอินเดีย-เนปาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินธุรกิจในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้ประสบความสำเร็จและอย่างเป็นรูปธรรม อันนำไปสู่การขยายตัวทางการค้าการลงทุนไทยในอินเดียอย่างต่อเนื่อง ผ่านเส้นทางด้านรัฐเวสต์เบงกอล ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือรัฐเจ็ดสาวน้อยของอินเดีย และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่การค้าชายแดนของอินเดีย-เนปาล

ในการนี้ สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่กำลังแสวงหาช่องทางขยายธุรกิจการค้าในตลาดอินเดีย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องประดับ อัญมณี แฟชั่น เสื้อผ้า ไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องดื่มและอาหาร จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยกรมฯ จะรับผิดชอบการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การจัดทำนัดหมายกับผู้นำเข้า และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ บางส่วน อาทิ ค่าเช่าสถานที่เพื่อจัดเจรจาการค้า ค่าพาหนะเดินทางของคณะฯ ในประเทศอินเดีย (ไม่รวมค่าตัวเครื่องบิน) เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศอินเดีย ค่าที่พัก ค่าภาษีทุกประเภท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าสมัครเข้าร่วมโครงการบริษัทละ ๕,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ กรุณาสมัครออนไลน์ผ่าน <https://drive.ditp.go.th> โดยปฏิบัติขั้นตอนที่ปรากฏในเอกสารรายละเอียดข้อมูลโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ **ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒** หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๐๗ ๘๒๓๙-๔๐

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิตยาบุษย์ วัชรบุตร)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๑

กลุ่มงานเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง

โทร. ๐๒ ๕๐๗ ๘๒๓๙-๔๐

โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๔๒๑๓-๔